



คำสั่งสำนักงานตรวจสอบภายใน

ที่ ๒๒ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลสำเร็จของตัวชี้วัดที่ ๒.๓
“ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๙๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
การตรวจติดตามประเมินผลสำเร็จของตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน
ผลสำเร็จของตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบ-
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ คณะ ดังนี้

คณะที่ ๑ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๑ แห่ง
ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง
สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง
สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน ได้แก่

นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรรมการ

คณะที่ ๒ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ แห่ง
ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพ-
มหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง
สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขต-
หนองจอก สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตประเวศ ได้แก่

นายพงษ์พันธุ์ ชื่นอารมณย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ

คณะที่ ๓ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ แห่ง
ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงาน-
เขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา
สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสวนหลวง และสำนักงานเขตบางนา ประกอบด้วย

๑. นางสาวสุพิชชา โหมตสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๒. นายวัชร สท้อนดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ

คณะที่ ๔...

คณะที่ ๔ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ สำนักงานคลัง สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้แก่

นางสาวญาติา ไชยพรเดชเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ

คณะที่ ๕ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ สำนักงานการศึกษา สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประกอบด้วย

๑. นางสาวรศม จตุทิพย์คันธ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ
๒. นางสาวพิชกาญจน์ เจษภูวนพงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ

คณะที่ ๖ รับผิดชอบการตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางบอน และสำนักงานเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย

๑. นางณัชชกร อารีรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๒. นางสาวบุญสินี โดบัณฑิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๓) โดยเข้าประเมินร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้คะแนนผลสำเร็จและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานและกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. นำเสนอคะแนนและผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ ของตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา

๓. จัดเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร-
ความเสี่ยง (Champion of Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวพันทิพา สุชีกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร